

"MÔ HÌNH THIẾT THỰC

TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC"

Những ngày cuối tháng 8, khắp các nẻo đường lại sáng lên màu đỏ của dân tộc độc lập, màu đỏ của tự do, màu đỏ của hạnh phúc. Hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió mùa thu nhắc nhở tôi về ngày Ba Đình lịch sử. Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng lập luận sắc bén, đanh thép và đưa ra chân lý về quá trình đấu tranh giành độc lập, tuyên bố thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; trình bày Bản Tuyên ngôn độc lập bắt hủ ấy Bác dừng lại hỏi “Đồng bào có nghe tôi nói rõ không”. Với tôi, con người chỉ được biết lại câu nói ấy qua các phương tiện truyền thông là sự quan tâm, tình yêu thương của vị lãnh tụ kính yêu dành cho dân tộc.

Luôn ghi nhớ công ơn to lớn của Bác, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân ta, ngày 07/11/2006, Chỉ thị 06-CT/TW về “Tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh” được ban hành và đưa vào thực hiện, đúc rút kinh nghiệm, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Từ đó, việc học tập và làm theo Bác thành thói quen trong công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, tập thể. Chỉ thị 03/CT-TW ngày 14/05/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở nên bài bản, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các ngành, các cấp, mỗi cá nhân tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng mô hình phù hợp với chuyên đề hàng năm.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “*ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”, Chuyên đề năm 2024 “*An Giang học tập và làm theo tám gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân*”. Từng đơn vị, mỗi cá nhân được quán triệt về tám gương của Bác Hồ, Bác Tôn, hai con người sinh ra trong hoàn cảnh Đất nước bị đô hộ dưới ách thực dân, tận mắt chứng kiến những tội ác man rợ mà bọn thực dân gây ra với đồng bào mình. Hai con người cùng ra đi tìm con đường, chân lý cách mạng, người đi trước, người đi sau nhưng đều hướng về một mục đích, cùng chung một lý tưởng. Tất cả đều vì đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Đất nước; tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Chăm lo đời sống nhân dân là điều kiện cốt lõi để xây dựng lòng tin của Nhân dân với Đảng. Từ đó, mỗi tổ chức, cá

nhân với yêu cầu nhiệm vụ được giao có kế hoạch, mô hình cụ thể trong việc thực hiện chuyên đề năm 2024 “*An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân*”.

Xí nghiệp điện nước huyện Phú Tân là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần điện nước An Giang. Nhiệm vụ chính là kinh doanh dịch vụ cung cấp điện và nước sạch đến các đối tượng khách hàng trên địa bàn huyện Phú Tân. Đảng bộ Xí nghiệp căn cứ chuyên đề hàng năm xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác với những nội dung cụ thể, thiết thực. Năm 2024 với chuyên đề “*An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân*”. Đảng bộ Xí nghiệp đã đăng ký mô hình, phần việc làm theo với hai nội dung gần gũi và thiết thực. Một là: “Hỗ trợ tiền cho người nghèo ăn Tết trên địa bàn huyện Phú Tân” bằng cách vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị tham gia đóng góp số tiền 5.000.000đ/năm. Hai là: “Cải tạo, sửa chữa điện nước trong nhà, phía sau đồng hồ không an toàn cho người dân thuộc đối tượng là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn (không thu tiền vật tư và nhân công)” với tổng chi phí ước tính 9.100.000đ. Thực hiện phần công việc này được Đảng ủy phân công cụ thể đến từng bộ phận, các Chi bộ trực thuộc.

Chỉ đạo về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của lãnh đạo tại đơn vị đều hướng đến mục tiêu phục vụ tốt khách hàng, chính là người dân sinh sống, học tập, làm việc trong huyện Phú Tân. Sửa chữa, khắc phục sự cố nhanh nhất để phục vụ khách hàng, cung cấp điện nước an toàn – liên tục, đảm bảo chất lượng, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết hàng năm; Phải tích cực, đổi mới phương pháp tuyên truyền về an toàn điện để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn điện trong dân, Tiếp xúc với khách hàng phải ân cần, cầu thị, lắng nghe, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trong lĩnh vực mình phụ trách là mệnh lệnh, đồng thời cũng là cách các anh, các chú, là Lãnh đạo đơn vị nhắc đến tôi và các anh em đồng nghiệp bộ phận trực tiếp, phải thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình trong phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Với mô hình Đảng bộ đăng ký học tập và làm theo Bác, anh em chúng tôi trong đơn vị, mỗi người được góp một phần nhỏ để hỗ trợ mang Tết đến với người nghèo, góp phần giúp người dân vui chơi đón Tết.

Có lần được nghe câu chuyện “Bác Hồ thăm người nghèo đêm Giao thừa”. Cảm nhận về tình yêu thương con người của Bác không chung chung trừu tượng mà gắn bó cụ thể với từng hoàn cảnh con người cụ thể. Tình yêu thương Bác dành cho nhân dân bao la rộng lớn mà cũng gần gũi thân thương với từng số phận đến lạ kỳ. Hay câu chuyện về Bác Tôn khi có người hỏi về cái áo lạnh nổi ống tay, khi Bác vui vẻ trả lời “Người lãnh đạo có mặc vậy thì dân mới no ấm”,

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng thể hiện trách nhiệm to lớn, tất cả vì nhân dân. Học tập và làm theo Bác, đơn vị chúng tôi có nhiều mô hình thực hiện theo chuyên đề hàng năm, rất thiết thực và cụ thể. Trong đó, mô hình sửa chữa đường dây điện, ống cấp nước trong nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mà Đảng ủy đã và đang chỉ đạo tập thể thực hiện là mô hình vô cùng thiết thực, đầy tính nhân văn, thực sự mang đến cho những hộ gia đình gặp khó khăn niềm vui, sự an tâm. Có thể nói đây không đơn thuần là việc làm chăm lo đời sống mà còn là bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân. Một gia đình nghèo phải lo cơm ăn, áo mặc hàng ngày, một phần cũng do nghèo nên người ta dù muốn cũng không thể trang bị cho gia đình mình một đường dây điện trong nhà cho đảm bảo an toàn, được lắp đồng hồ nước trước nhà cũng không có tiền để nối ống vào nhà để sử dụng dù rằng chỉ nhà chỉ dài hơn chục mét. Được anh em công nhân xí nghiệp đến nhà lắp đặt ống dẫn nước, thay lại đường dây điện, thêm cầu dao chống giật để bảo vệ cho việc sử dụng điện an toàn. Người dân vô cùng cảm động, khi anh em trình bày đây là việc làm theo Chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thực hiện học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn của đơn vị. Nhưng lời cảm ơn chân thành nhất được người dân gửi đến Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, cảm ơn anh em đã nhiệt tình giúp đỡ. Không văn chương hoa mỹ nhưng thể hiện cả tấm lòng biết ơn đến tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ mình.

“Cải tạo, sửa chữa điện nước trong nhà, phía sau đồng hồ không an toàn cho người dân thuộc đối tượng là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn” là hành động, việc làm cụ thể mang lại niềm vui cho người dân khi thực hiện Chuyên đề năm 2024 “*An Giang học tập và làm theo tám gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân*”. Góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, càng thấm thía lời dạy của Bác về người cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mượn câu “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” để nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, tôi tự nhắc nhở bản thân mình phải luôn rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng, phục vụ nhân dân. Thực sự là người “đày tớ” của dân như lời dặn dò của Bác.